

opusdei.org

Thư của Đức Giám quản – ngày 16 tháng 12 năm 2024

Đức Giám quản Opus Dei gửi lời chúc Giáng Sinh và mời chúng ta suy ngẫm về thông điệp trung tâm của Năm Thánh sắp đến trong Giáo Hội: Niềm Hy vọng.

16-12-2024

Các con yêu quý, xin Chúa Giêsu luôn che chở tất cả các con!

Vào ngày 24 tháng 12 này, Năm Thánh cho toàn thể Giáo Hội sẽ bắt

đầu. Và những ngày Giáng Sinh nói với chúng ta về thông điệp trung tâm mà Đức Thánh Cha đã ấn định cho Năm Thánh này: Niềm Hy vọng.

Dưới con mắt loài người, đêm ấy ở Bêlem có thể khiến người ta mất hy vọng. Chúa Giêsu sinh ra trong cô quạnh, nghèo khổ và giá lạnh, không được vinh dự và tiện nghi; Hài Nhi chỉ được chào đón bởi sự chăm sóc yêu thương của Mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng cuộc viếng thăm của một vài mục đồng. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn bước vào lịch sử nhân loại theo cách ấy. Và chính trong sự mong manh ấy ẩn giấu lời hứa về một tương lai đầy hy vọng. Giáng sinh của Chúa Giêsu biến đổi bóng tối thành ánh sáng, mang đến cho chúng ta sự đồng hành và an ủi, và chỉ cho chúng ta biết đâu là sự giàu có đích thực.

Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình “cần có những khoảnh khắc

manh mẽ hơn” để khích lệ và duy trì niềm hy vọng, vốn như người bạn đồng hành bất biến, dẫn chúng ta hướng tới mục tiêu là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu” (Spes non confundit, số 5). Năm Thánh có thể là một trong những “khoảnh khắc mạnh mẽ hơn” ấy, khi chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng hơn về một niềm hy vọng vững chắc đặt nền tảng trên lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đôi khi, chúng ta có thể gặp những thời điểm phức tạp trong cuộc sống. Nhưng chúng ta luôn có thể hướng nhìn về Hài Nhi Giêsu và phó thác cho Người những lo lắng và ước mong của mình. Chúng ta không bao giờ đơn độc, vì Chúa Kitô luôn muốn chia sẻ bình an của Ngài cho chúng ta – một thứ bình an mà, như đã xảy ra ở Bêlem, không phải luôn có nghĩa là không có vấn đề, nhưng là niềm tin chắc chắn vào tình yêu Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta.

Đây chính là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta.

Việc biết rằng Thiên Chúa là người đầu tiên quan tâm đến hạnh phúc của ta – cả hạnh phúc trần thế lẫn hạnh phúc vĩnh cửu – có thể giúp ta tìm thấy ý nghĩa trong những thử thách phát sinh trong cuộc sống.

“Omnia in bonum” - “mọi sự đều dẫn đến điều tốt lành,” Thánh Josemaría thường nói. Một cách mầu nhiệm, mọi thứ đều có thể góp phần vào lợi ích của chúng ta và của người khác, vì tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ. Chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn những khó khăn, nhưng có thể vượt qua chúng cùng với Chúa Giêsu, chia sẻ chúng với Người. “Không phải bằng cách tránh né hay trốn chạy khỏi đau khổ mà chúng ta được chữa lành, nhưng bằng khả năng chấp nhận đau khổ, trưởng thành qua đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của

đau khổ qua sự hiệp nhất với Chúa Kitô, Đấng đã chịu đau khổ với tình yêu vô hạn.” (Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Spe Salvi, số 37). Hãy cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể và, trên hết, hãy đồng hành bằng lời cầu nguyện của chúng ta, với những người đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh và thiên tai.

Chúng ta có thể hình dung đêm Giáng Sinh năm ấy là một thời khắc đầy cảm xúc lẫn lộn đối với Mẹ Maria và Thánh Giuse: các Ngài buồn vì không thể trao cho Giêsu một nơi ở xứng đáng hơn, nhưng các Ngài hết sức vui mừng được ôm Hài Nhi trong vòng tay. Chúng ta hãy cầu xin hai Đấng chuyển cầu để Giáng sinh của Chúa Giêsu luôn tiếp thêm niềm hy vọng cho chúng ta.

Cha thương gửi đến các con lời chúc Giáng Sinh thánh thiện và phép lành ân cần nhất.

Rôma, ngày 16 tháng 12 năm 2024

.....

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/thu-cua-duc-giam-quan-
ngay-16-thang-12-nam-2024/](https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-cua-duc-giam-quan-ngay-16-thang-12-nam-2024/)
(15-01-2026)